

**NGÀY LÀM VIỆC THỨ 2...**

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 24/10, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ 2.

Buổi sáng, Quốc hội chia tổ thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài

chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018 - 2020.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ 6 cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội hai tỉnh Phú Thọ, Long An. Tại tổ, có 9 ý kiến của các đại biểu Quốc hội, trong đó 3 đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đánh giá cao việc Chính phủ đề ra những chính sách mang tính đột phá để thu hút nguồn lực tài

chính trong nhân dân, hạn chế phải đi vay nước ngoài để phát triển kinh tế; Chính phủ, các bộ, ngành và một số địa phương đã làm tương đối tốt việc cải cách thủ tục hành chính, giảm nhiều thủ tục phiền hà, cắt giảm thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân; các văn bản luật ban hành nhiều nhưng thiếu ổn định, hay sửa đổi, bổ sung gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện, thu hút đầu tư. Các đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu, đề ra giải pháp quản lý những

hộ cá nhân kinh doanh nhưng chưa đăng ký; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là đối với các cơ quan trung ương; mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 nên để ra ở mức từ 6,5 - 6,7% chứ không nên kỳ vọng quá cao và phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển về chất.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự

án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu. Cuối phiên họp buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung tờ trình trên.

**MANH HUÂN**

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

**ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/10, HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với đội ngũ làm công tác giáo dục của thành phố Thái Bình và huyện Đông Hưng. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo thành phố Thái Bình và huyện Đông Hưng báo cáo một số kết quả công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn, các đại biểu cử tri phát biểu ghi nhận những năm gần đây cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, góp phần đưa giáo dục thành phố Thái Bình và huyện Đông Hưng những năm liền nằm trong top đầu bảng toàn tỉnh. Song các đại biểu cử tri cũng cho rằng do số lượng học sinh ngày càng tăng

cao, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Vì thế, các đại biểu cử tri đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành liên quan quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, xây thêm phòng học, trường học mới, tu sửa, nâng cấp phòng học xuống cấp; mua sắm trang thiết bị cần thiết cho các cấp học và đồ chơi ngoài trời cho trẻ mầm non; tăng kinh phí cho các trường học ngoại thành; tăng chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non; các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý triệt để các trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông; quy định cụ thể, hợp lý các khoản thu đầu đủ, đồng bộ, tránh lạm thu; tổ

chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên các trường phục vụ việc thay sách giáo khoa và nâng cao chất lượng dạy học; có giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường; mua sắm tập trung cần thực hiện vào thời gian nghỉ hè tạo thuận lợi cho các trường có đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học ngay từ đầu năm học; phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức các lớp đào tạo nâng cao chất lượng giáo viên...

Tại các điểm tiếp xúc, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư

Huyện ủy Đông Hưng phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cử tri, tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các nhà trường tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, tập trung cho các trường khó khăn và lĩnh vực tin học, ngoại ngữ. Các trường cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tập trung đổi mới phương pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn.

**THU HIỀN - TIẾN ĐẠT**

**BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC...**

(Tiếp theo trang 1)

tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; những nội dung mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quan điểm, mục tiêu, giải pháp tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2017 - 2020; trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức của lãnh đạo cấp sở và tương đương.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng. Lớp bồi dưỡng sẽ trang bị những kiến thức cơ bản, cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, giúp cán bộ nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, đồng thời phục vụ cho kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2017, làm căn cứ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm,

sắp xếp thời gian, bố trí công việc tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, để cao vai trò tự học, ý thức trách nhiệm của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Trong hai ngày 24 - 25/10, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trong huyện, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ. Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong hai ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: những điểm mới về thi hành điều lệ Đảng liên quan đến đảng viên và thực hiện nguyên tắc dân chủ trong Đảng; giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; những nội dung cơ bản của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2015 - 2020; một số nội dung cơ bản của chế độ quản lý tài sản công tại cơ quan, đơn vị; công vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức lớp học. Đồng chí đề nghị giảng viên cập nhật

kiến thức mới, kỹ năng mới phù hợp với tình hình của tỉnh, giúp học viên nắm rõ kiến thức về xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tiếp thu kiến thức để áp dụng vào thực tiễn công tác và phục vụ kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2017.

Cũng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, trong hai ngày 26 - 27/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

**“Sân phơi thóc” TRÊN QUỐC LỘ 37B**

Hiện nay, quốc lộ 37B đoạn qua địa bàn các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy có rất nhiều đoạn đường bị người dân lấn chiếm làm sân phơi thóc; nhiều nơi người dân trải bạt chiếm hết 1/2 lòng đường, gây cản trở lớn cho các phương tiện qua lại. Nguy hiểm hơn nữa, người dân còn xếp cây gỗ, gạch đá... ra giữa đường để làm chỉ giới “sân phơi thóc”. Điều này khiến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là xe mô tô, xe gắn máy rất dễ gặp tai nạn nếu va phải.



Người dân Thái Thụy ngang nhiên trải bạt ra quốc lộ 37B để phơi thóc.



Người dân xếp cây gỗ, gạch đá ra giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.



Trên quốc lộ 37B đoạn qua huyện Tiền Hải.



Một số hình ảnh phóng viên ghi lại trên quốc lộ 37B:



Người dân phơi thóc trên quốc lộ 37B đoạn qua huyện Kiến Xương.

**CHỈ THỊ...** (Tiếp theo trang 1)

sử dụng nguồn nước mặt đã được xử lý bảo đảm các quy chuẩn 01:2009/BYT, 02:2009/BYT của Bộ Y tế và QCVN 07-1:2016/BXD của Bộ Xây dựng để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác.

2. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã khoan giếng khai thác nước ngầm trên địa bàn. Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không tiếp tục khai thác, sử dụng nước ngầm thì phải thực hiện việc trám lấp giếng theo quy định tại Điều 35 Luật Tài nguyên nước; kiên quyết không tổ chức đăng ký cho các hộ gia đình, cá nhân khoan giếng khai thác nước ngầm, trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý theo quy định pháp luật. Tổ chức tuyên truyền tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hạn chế khai thác sử dụng nước ngầm vì chất lượng không ổn định và khuyến khích việc sử dụng nước mặt đã được xử lý bảo đảm các quy chuẩn Việt Nam để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Không tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác nước ngầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; không thẩm định cấp phép cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hành nghề khoan giếng khai thác trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp kiểm tra các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn toàn tỉnh. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang khai thác, sử dụng nước ngầm đã có giấy phép thì phải xây dựng lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm, đến 31/12/2018 chấm dứt việc khai thác, sử dụng nước ngầm và chuyển sang sử dụng nước mặt; trường hợp đang khai thác, sử dụng nước ngầm nhưng chưa có giấy phép thì xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, thực hiện việc trám lấp giếng theo quy định và chuyển sang sử dụng nguồn nước mặt đã được xử lý bảo đảm quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan không thẩm định các dự án đầu tư có khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đôn đốc, giám sát các nhà đầu tư dự án nước sạch (đã có giấy phép khai thác) đang khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện các quy định pháp luật tài nguyên nước, xây dựng lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm, đến 31/12/2018 chấm dứt việc khai thác, sử dụng nước ngầm và chuyển sang sử dụng nước mặt, xử lý bảo đảm quy chuẩn Việt Nam.

6. Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu các công nghệ mới xử lý chất lượng nước mặt bảo đảm các quy chuẩn Việt Nam để khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân áp dụng xử lý chất lượng nước bảo đảm cung cấp cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu các đề tài, dự án về ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng nước ngầm cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân như ô nhiễm nguồn nước ngầm tại Sơn, Asten, Cadimi, NH4... để tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên nước và nội dung của Chỉ thị này tới toàn thể nhân dân trong tỉnh; tập trung viết bài, đưa tin biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật tài nguyên nước.

8. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang khai thác, sử dụng nước ngầm để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm đến 31/12/2018 chấm dứt việc khai thác, sử dụng nước ngầm và chuyển sang khai thác, sử dụng nước mặt, xử lý chất lượng nước bảo đảm quy chuẩn Việt Nam.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh và giám sát chặt chẽ UBND các cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện quy định pháp luật về tài nguyên nước và Chỉ thị này trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, vừa chống ngập úng vừa xử lý được ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Thái Bình, từ đó tạo điều kiện cho thành phố phát triển hiệu quả và bền vững. Chính vì thế, tỉnh Thái Bình mong muốn Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam chấp thuận tài trợ cho dự án, đồng thời cam kết sẽ bố trí đủ nguồn lực để trả nợ vốn vay. Đại diện Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Young Kyo đề nghị tỉnh Thái Bình nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục các dự án trình Chính phủ Hàn Quốc xem xét tài trợ, đồng thời sẽ chủ động hướng dẫn tỉnh thực hiện các bước tiếp theo để được nhận tài trợ.

**Xử phạt vi phạm hành chính gần 2 tỷ đồng về lĩnh vực tài nguyên, môi trường**

10 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của 138 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh), Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra, xử phạt vi phạm về hoạt động khoáng sản trên các sông... Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục các tồn tại, hạn chế. Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 37 trường hợp, tổng số tiền gần 2 tỷ đồng (trong đó 12 trường hợp về khoáng sản, 8 trường hợp về đất đai, 17 trường hợp về lĩnh vực môi trường).

Thời gian tới, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2017; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện vi phạm hoặc có khiếu kiện của nhân dân; lập phương án xử lý nghiêm các cơ sở cố tình không thực hiện khắc phục.

**MINH NGUYỆT**